

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๑๓๙



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๖๕๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ

และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้อำเภอรับสมัครบุคคลที่มีจิตอาสาอย่างน้อยอำเภอละ ๓ คน เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข) และรายงานผลการรับสมัครให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และให้จังหวัดจัดทำโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข) หลักสูตร ๓ วัน โดยใช้งบประมาณของจังหวัดหรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัด หรือใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นหรืออาจมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดอบรมแทน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กำหนดหน่วยงานที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยสามารถศึกษาแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. หากจังหวัดได้กำหนดหน่วยงานที่จะดำเนินการโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ผ่านระบบ Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/44oq8dJ> เพื่อประสานวิทยากร กำหนดวันและเวลาการจัดโครงการฯ ต่อไป

๓. พิจารณาดำเนินโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งครู ข ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/๔. ตรวจสอบ ...

๔. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมเป็นครู ข ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้สมัครเข้ามาแล้ว โดยพิจารณาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้และมีจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ครู ข และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางนิภาวัลย์ เพ็ชรผึ้ง โทร. ๐๘๑-๙๒๕-๐๓๑๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย



bit.ly/3K3Xg13